

Số: /BC-UBND

Kim Bảng, ngày tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Văn bản số 67/UBND-TH ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng báo cáo tình hình trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão ở địa phương, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 30/12/2022 của Huyện ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/01/2023 và các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, với tinh thần “*đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm*”, tạo không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng năm mới xuân Quý Mão 2023.

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội; tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách, người già, neo đơn trên địa bàn huyện để mọi người đều được vui xuân đón Tết; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; trấn áp, triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, tội phạm hình sự nghiêm trọng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; chỉ đạo Ban quản lý bến xe đảm bảo phương tiện phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, chống tăng giá, ép giá, chạy không đúng tuyến quy định, đảm bảo vận tải thông suốt trong ngày. Kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Chỉ đạo các ngành, các địa phương chăm lo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường và quản lý hoạt động lễ hội, du lịch trên địa bàn huyện. Các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ

và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong dịp Tết, tổ chức các nhiệm vụ chăm lo Tết cho nhân dân.

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CỤ THỂ

1. Tình hình cung, cầu hàng hóa phục vụ Tết

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa, nhất là mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gây sốt giá; tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng thiết yếu để cung cấp kịp thời, đầy đủ cho nhân dân với giá cả hợp lý và chất lượng. Các ngày trong tuần giáp Tết, nhất là trong các ngày 18/01, 19/01, 20/01, (tức ngày 27, 28, 29 tháng 12 âm lịch) nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tết của nhân dân tăng mạnh; tại các đại lý, cơ sở kinh doanh, các chợ nông thôn khối lượng hàng hoá xuất bán ra nhiều. Trên thị trường các mặt hàng thiết yếu phong phú, đa dạng về mẫu mã, số lượng và chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng khan hiếm, sốt hàng, sốt giá hay tăng giá. Giá cả các mặt hàng nhìn chung có biến động; gạo tẻ, gạo nếp tăng từ 1,5-2%, thịt lợn, gà, bò tăng từ 2-3%, nhóm hàng đồ uống, bánh kẹo tăng khoảng 2% so với trước Tết. Không có các vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại, thị trường, giá cả trong dịp Tết.

Sau Tết, khối lượng hàng hoá cung ứng giảm so với dịp trước và giáp tết, nhu cầu tiêu dùng mua sắm không nhiều; giá cả các loại hàng thiết yếu (*thực phẩm, đồ uống...*) có chiều hướng ổn định.

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu dịp sau Tết Nguyên Đán có chiều hướng ổn định, số lượng, chủng loại đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

3. Tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội

UBND huyện đã thành lập các đoàn gồm Thường trực Huyện ủy, TTHĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, trao quà đến tận từng gia đình chính sách người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn..., đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

- Tổng số đối tượng được tặng quà: 19.965 lượt, trong đó đối tượng:

+ Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng: 11.013 lượt.

+ Gia đình các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu: 60 lượt.

+ Người nghèo: 4.091 lượt.

+ Người bị chất độc da cam: 500 lượt.

+ Người cao tuổi: 2.197 lượt.

+ Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 169 lượt

+ Đối tượng khác: 1.935 lượt.

- Tổng giá trị quà tặng: 6.300,2 triệu đồng và 10.120 kg gạo. Trong đó:

+ Quà Chủ tịch nước ủy quyền: 1.112,7 triệu đồng.

- + Ngân sách tỉnh: 2.426 triệu đồng.
- + Ngân sách huyện: 356,8 triệu đồng.
- + Ngân sách xã: 454,2 triệu đồng.
- + Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: 1950.48 triệu đồng và 10.120 kg gạo.

- Các ngành Tài chính, bảo hiểm xã hội kịp thời cấp phát, chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách. Ngành Ngân hàng đã đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, đủ tiền mặt, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân trong dịp Tết và du khách đến địa phương. Tình hình lương, thưởng Tết của công nhân, người lao động được đảm bảo, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động.

- + Tổng số doanh nghiệp thưởng tết nguyên đán Quý Mão: 72 doanh nghiệp = 4.295 lao động.

- + Tiền thưởng tết nguyên đán năm 2023: bình quân 5,5 triệu đồng/người; mức cao nhất: 78,631 triệu đồng/người (Công ty May tại Khu Cụm Công nghiệp Nhật Tân), mức thấp nhất: 1,8 triệu đồng/người.

3. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND huyện đã chỉ đạo chỉ đạo Công an huyện triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm, đảm bảo kịp thời xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ. Tình hình an ninh chính trị trước và trong Tết Quý Mão ổn định.

- Vận động 11 công dân tự giác giao nộp 06 bộ pháo hoa, 08 viên pháo nổ, 02 hộp pháo dây tự chế (100 quả); 12 quả pháo trứng tự chế tổng khối lượng 17,86kg;

- Công an huyện bố trí 04 thiết bị bay trên không (Flycam) giám sát, ghi hình phục vụ xử lý vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn. Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, phát hiện, xử lý 08 trường hợp vi phạm pháp luật về pháo (đốt pháo nổ);

- Người nước ngoài, Việt kiều: Về địa phương trong dịp Tết 90 người; quản lý số đang thường trú tại các công ty, đơn vị (trường Mật mã) là 170 người.

- Không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, va quệt giao thông, cháy nổ; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 14 trường hợp (vi phạm Nồng độ cồn) với số tiền là 123.650 triệu đồng.

Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện trước và trong Tết diễn ra bình thường, đúng theo quy định. Các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công dân sẵn sàng nhập ngũ 2023, đảm bảo đủ chỉ tiêu và chất lượng quân.

4. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ, du lịch, lễ hội

Các hoạt động tuyên truyền chào mừng năm mới Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được đẩy mạnh. Các địa phương, các cơ quan, ban, ngành đã thực hiện tốt việc tuyên truyền về truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống

lãng phí, phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ; gương người tốt, việc tốt.... Đài phát thanh các cấp duy trì phát thanh các chương trình phục vụ Tết với thời lượng 3 buổi/ngày. Tổ chức trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu, panô, apphich “Mừng Đảng - Mừng Xuân 2023” treo 425 băng khẩu hiệu, 578 pa nô các loại, treo trên 17.560 lá cờ các loại; bảng tuyên truyền điện tử...góp phần tạo mỹ quan đô thị, cảnh quan nông thôn mới.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ đón giao thừa, mừng thọ người cao tuổi, giao lưu thể thao tại các điểm trung tâm xã, nhà văn hoá thôn, xóm (*bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, bóng đá*). Tổ chức tốt giải Bóng chuyền Hơi nữ và kéo co tại trung tâm huyện; Tham gia múa rồng và giao lưu các câu lạc bộ thơ toàn tỉnh; Tích cực tập luyện đội tuyển vật tham dự giải vật mùa xuân Thượng võ của tỉnh tổ chức.

Các điểm di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện làm tốt công tác phục vụ (*đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết công khai giá vé xe...*) đã thu hút 25.000 lượt khách đến dâng hương, vãn cảnh, tiêu biểu như khu du lịch Tam Chúc Ba Sao, chùa Bà Đanh, Đền Trúc - Ngũ Động Sơn, Đền Tiên Ông, Đền Lê Chân... Hoạt động lễ hội cũng được chỉ đạo tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, ý nghĩa trong dịp Tết.

Thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt phục vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết.

5. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoạt động tài chính, điện năng.

UBND huyện đã chỉ đạo, phát động các địa phương tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư, các tuyến đường...đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương kiểm tra toàn bộ hệ thống các tuyến đường do địa phương quản lý, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng nền đường, mặt đường các tuyến đường, nhất là các tuyến đường đang thi công dở dang. Thực hiện việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, các tụ điểm chợ cóc, vị trí buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng. Tiếp tục đẩy nhanh công tác đăng ký và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; tăng cường các biện pháp truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất, thuốc chữa bệnh, tổ chức trực Tết 24/24, đón tiếp, điều trị, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân trong dịp Tết và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Dịp Tết, bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện là 23 người, không có ca ngộ độc thực phẩm.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM, cung ứng đầy đủ, kịp thời các

dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và du khách đến địa phương.

Ngành điện lực đã chủ động lập phương án và thực hiện các phương án chống quá tải đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp, chuẩn bị các phương án xử lý sự cố và phân công đủ nhân lực trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng để nhanh chóng xử lý các tình huống sự cố xảy ra. Toàn bộ lưới điện được vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố, liên tục cung cấp điện cho nhân dân vui xuân đón Tết.

6. Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

a) Sản xuất nông nghiệp

Ngành nông nghiệp tăng cường công tác điều hành lấy nước đò ải phục vụ sản xuất vụ Xuân đảm bảo đúng thời vụ. Đến ngày 25/01/2023: Diện tích có nước 3.320 ha = 90,9%KH; diện tích bừa ngả 2578,2 ha = 70,6%KH; diện tích bừa kép cấy 489,7 ha = 13,4%KH; diện tích cây màu đã trồng 285,1 ha, chủ yếu cây màu đất bãi, màu.

Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi luôn đảm bảo, tình hình dịch bệnh ổn định. Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm, kiểm soát dịch bệnh...đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Tổ chức phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão ngày 27/01/2023 (tức ngày mùng 6 Tết).

b) Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tình hình an ninh trật tự tại các doanh nghiệp được đảm bảo, nhà xưởng, máy móc, tài sản không bị mất mát hoặc bị phá hỏng, đều sẵn sàng cho hoạt động sản xuất.

* Nhìn chung, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được đảm bảo. Lượng hàng hóa đầy đủ và phong phú, đáp ứng yêu cầu tăng lên của người dân. Thị trường hàng hóa và giá cả tương đối ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Trên đây là báo cáo một số tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn;
- VPHĐND&UBND: LĐVP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Tùng